



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๘๔

ที่ รง ๐๒๐๔.๒/๑๖๗๙

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

เรียน รองปลัดกระทรวง อธิบดี/เลขาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กองผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

กระทรวงแรงงานขอแจ้งประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ที่ระบบ Intranet กระทรวงแรงงาน/จดหมายเวียน/ประกาศ/หัวข้อ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ทราบด้วย


(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)
ปลัดกระทรวงแรงงาน



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน พิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศแล้วเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน เพื่อเสนอปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้ง นั้น

บัดนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อข้าราชการให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)

ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสม (การสัมภาษณ์) ดังนี้

- ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
- เวลาสัมภาษณ์ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๑	นางสาวกาญจนา พูลแก้ว	กสร.
๒	นางสาวจิระภา บุญรัตน์	สปส.
๓	นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์	สปส.
๔	นางสาวบุญยวีร์ ไชว์พันธ์	กกจ.
๕	นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์	กพร.
๖	นางมารศรี ใจรังษี	สปส.
๗	นายสมพจน์ กวางแก้ว	กสร.
๘	ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ	กสร.
๙	นายสันติ นันทสุวรรณ	กกจ.

- หมายเหตุ**
๑. หากผู้ใดไม่มาลงทะเบียนรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
 ๒. การเข้ารับการสัมภาษณ์จะเป็นไปตามลำดับที่ปรากฏในตารางข้างต้น
 ๓. การแต่งกายชุดสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๘๓ และ ๑๓๘๔